

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 36.95 อ่อนค่าตามภูมิภาค ตลาดจับตาหลังเยนอ่อนค่าหนัก-รอตัวเลข GDP สหรัฐ

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 มิ.ย. 2567)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เช้านี้เงินบาทเปิดตลาดที่ระดับ 36.95 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากปิดตลาดช่วงเย็นวานนี้ที่ระดับ 36.81 บาท/ดอลลาร์ เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับค่าเงินภูมิภาค หลังดอลลาร์แข็งค่าตามบอนด์ยีลด์ที่ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อคืนนี้

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 36.80 - 37.20 บาท/ดอลลาร์

สำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามวันนี้ คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/67 ของสหรัฐฯ ซึ่งตลาดคาดว่าจะออกมาค่อนข้างดี จึงทำให้ดอลลาร์แข็งค่า นอกจากนี้ ต้องจับตาการแทรกแซงของทางการญี่ปุ่น หลังเงินเยนอ่อนค่าไปแตะ 160 เยน/ดอลลาร์

\*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 160.00 เยน/ดอลลาร์ ทรงตัวในระดับเดียวกับเย็นวานนี้

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0670 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0688 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท. อยู่ที่ระดับ 36.785 บาท/ดอลลาร์

-กนง. เปิดภาพรวม "เศรษฐกิจไทย" ครึ่งปีหลัง คาดมีสัญญาณฟื้นตัวต่อเนื่อง แรงหนุน "ท่องเที่ยว-ส่งออก-การบริโภคเอกชน-การลงทุนภาครัฐ" ที่เริ่มเห็นการฟื้นตัวดีขึ้น ส่งผลทั้งปีเศรษฐกิจไทยโตตามคาด 2.6% รับห่วงปรับรอบ "เงินเฟ้อ" กระทบเสถียรภาพด้านราคา วันขึ้นปีใหม่ กลุ่มเปราะบาง ชี "อุตสาหกรรมรถยนต์" อ่วม เหตุยอดสินเชื่อกดต่ำ-ปฏิเสธสินเชื่อพุ่ง ด้านราคาารถมือสองดิ่ง แกรมเจอ "รถอีวี" แย้งตลาด

-"แบงก์ชาติ" ยันมาตรการ LTV ไม่ใช่ต้นตอปัญหาภาคอสังหาริมทรัพย์ไทย ชี้มีการทบทวนความเหมาะสมอยู่ตลอด พร้อมคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 67 โตแน่ 2.6% อุปสงค์-ท่องเที่ยว-เบิกจ่ายภาครัฐช่วยหนุน

-รมช.คมนาคม เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายให้บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบิน เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค และให้ความสำคัญกับความร่วมมือกับพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการจราจรทางอากาศ ซึ่งวิทยุการบินฯ มีความร่วมมืออันดีกับประเทศพันธมิตรในเอเชียแปซิฟิก เพื่อมุ่งไปสู่การบริหารจราจรทางอากาศแบบไร้รอยต่อ

-กรม.ไฟเขียวตั้งบอร์ด ใช้คลาวด์เป็นหลัก (Cloud First Policy) หวังดึงดูดเม็ดเงินลงทุนต่างชาติ หนุนขับเคลื่อน นโยบายใช้คลาวด์หน่วยงานรัฐ โครงสร้างบริหาร การจัดซื้อจัดจ้าง โอนย้ายระบบงานภาครัฐทั้งระบบขึ้นคลาวด์ "เศรษฐกิจ" ส่งมือทำงาน 4 คนนั่งบอร์ดสานต่อตั้งต่างชาติ ลงทุน "ประเสริฐ" รับลูก กรม.เร่งสปีดประชุมบอร์ด Cloud First Policy ต้นเดือนก.ค. ทำหน้าที่ช่วยกรอง-กำหนดราคากลางค่าเช่า คลาวด์ให้ภาครัฐ คาดมูลค่าตลาดสูงทะลุแสนล้านอีก 5 ปี

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันพุธ (26 มิ.ย.) หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐพุ่งขึ้นทะลุระดับ 4.3%

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพุธ (26 มิ.ย.) ซึ่งเป็นการปรับตัวลงติดต่อกันวันที่ 2 เนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์และการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐยังคงเป็นปัจจัยกดดันตลาด

-นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐในวันศุกร์นี้ โดยดัชนี PCE เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญ เนื่องจากสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภค และครอบคลุมราคาสินค้าและบริการในวงกว้างมากกว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)

-ทั่วโลกจับตาการประชุมวิสัยทัศน์หรือการดีเบตระหว่างนายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐ และนายโดนัลด์ ทรัมป์ อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศ เพื่อชิงคะแนนเสียงของชาวอเมริกัน ในคืนวันนี้ (27 มิ.ย.) เวลา 21:00 น.-22:30 น.ตามเวลาสหรัฐ ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐจะมีขึ้นในวันที่ 5 พ.ย.

-ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ยอดขายบ้านใหม่, จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2567, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน และยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (Pending Home Sales)

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรืออ้างอิงเพื่อการทำการธุรกิจใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้